

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH QUẬN 8

Số 04/CT-ĐTĐN

Quận 8, ngày 28 tháng 01 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2013

Chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”

Năm 2013 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Đại hội Đoàn thành phố lần IX và nghị quyết Đại hội Đoàn quận 8 lần thứ X nhiệm kỳ (2012 – 2017); trên cơ sở những thành công và hạn chế của năm 2012, Ban chấp hành Quận Đoàn 8 xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2013 với các nội dung cụ thể sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Đại hội Đoàn thành phố lần IX và Đại hội Đoàn quận 8 lần thứ X; nghiêm túc khắc phục có hiệu về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong đó tập trung triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm đã được Đại hội Đoàn Quận 8 thông qua.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các hoạt động phong trào gắn với việc thực hiện xây dựng hình mẫu người thanh niên thành phố, xây dựng phong cách người cán bộ đoàn thông qua cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh Người cán bộ Đoàn gương mẫu” và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “4 xây – 3 chống”;

3. Triển khai các phong trào gắn với việc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần X; đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện và các giải pháp đồng hành trong các đối tượng thanh niên, đặc biệt là các đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên chậm tiến. Tập trung thực hiện các nội dung mà xã hội và thanh niên đang quan tâm như vấn đề việc làm, học tập, kinh tế; an sinh xã hội, tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm trong thanh thiếu niên..

4. Kiên trì thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán Đoàn theo hướng chuẩn hóa cán bộ theo các quy định của Quy chế cán bộ Đoàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, trọng tâm là tại địa bàn dân cư, các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận 8 lần thứ X, Đại hội Đoàn thành phố lần IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X.

2. 100% Cơ sở Đoàn

3. 100% cơ sở Đoàn có công trình thanh niên hiệu quả thiết thực, 90% chi đoàn có phần việc thanh niên hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

4. 100% Đoàn phường có mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến. Trong năm phải giáo dục cảm hóa ít nhất 3 thanh niên chậm tiến có tiến bộ; trong đó quan tâm đến đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cướp và các đối tượng thanh niên tù tha về. Tiếp tục quan tâm giáo dục, chăm lo các thanh niên đã được giáo dục và công nhận tiến bộ trong năm 2012 và các năm trước.

5. Tổ chức hướng nghiệp cho ít nhất 10.000 lượt học sinh; giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 lượt thanh niên, trong đó có 3.000 thanh niên có việc làm ổn định.

6. Khai thác ít nhất 8 tỷ đồng từ các nguồn vốn, quỹ để giúp thanh niên được vay vốn làm kinh tế, học tập, học nghề.

7. Xây dựng mới 3 chi đoàn, 5 chi hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có tỷ lệ doanh nghiệp có 500 lao động có tổ chức Đoàn – Hội. Mỗi đoàn phường phấn đấu thành lập được ít nhất 01 chi đoàn hoặc chi hội hoặc câu lạc bộ tại doanh nghiệp ngoài nhà nước.

8. Tỷ lệ tập hợp thanh niên trong diện quản lý đạt 62% trong đó có 25% là đoàn viên. Đối với các cơ sở Đoàn phải phát triển tăng đoàn số ít nhất 10% so với đoàn số đầu năm.

9. Đào tạo trung cấp lý luận nghiệp vụ công tác thanh niên và lý luận chính trị trở lên cho ít nhất 30 cán bộ Đoàn – Hội – Đội để làm nguồn phát triển cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội.

10. 100% Đoàn phường, cơ sở Đoàn trực thuộc Quận Đoàn có ít nhất 01 hoạt động thực hiện chương trình Vì biên giới biển đảo.

11. Mỗi cơ sở đoàn phải có ít nhất 01 mô hình, giải pháp hiệu quả.

12. Phấn đấu đạt 70% cơ sở đoàn trực thuộc đạt vững mạnh, không có cơ sở đoàn yếu.

13. Phấn đấu đạt tỷ lệ 35% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, 70% Đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

14. Phấn đấu vận động 5% thanh niên trong diện phổ cập giáo dục theo danh sách quản lý của 16 phường tham gia chương trình phổ cập giáo dục

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CHÍNH

A. Công tác giáo dục

*** Giải pháp thực hiện:**

1.1. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương pháp đối với các đối tượng đặc thù lựa chọn nội dung triển khai phù hợp. Đặc biệt quan tâm giáo dục đến các đối tượng thanh niên chậm tiến trong đó chú ý số đối tượng thanh niên đang bị tạm giam. Đa dạng nội dung, đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cụ thể hóa các nội dung học tập thành các công trình, phần việc thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phường, đơn vị, từng đối tượng thanh thiếu nhi. Phát huy kết quả công trình thanh niên năm 2012, tiếp tục nỗ lực vượt khó tập trung thực hiện công trình an sinh xã hội như hũ gạo nghĩa tình, chuyến xe tri ân, chăm lo cho thanh thiếu niên nghèo... Phát huy hiệu quả các công trình, phần việc học tập và làm theo lời Bác để đúc kết và nhân rộng nhằm thực hiện đồng bộ.

Tập trung tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “hành động nhỏ, lợi ích lớn” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, qua việc vận động, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tại đơn vị thực hiện những hành động, thói quen tốt hàng ngày để góp phần mang lại những giá trị sống trong mỗi con người.

Từ cơ sở đoàn cụ thể hóa chủ đề năm 2013 để xây dựng các công trình, định hướng phân việc cá nhân phù hợp và thiết thực để thực hiện tốt và hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác.

Phát động cuộc vận động “**Văn hóa đọc sách**” trong đoàn viên thanh niên, hội viên, thiếu nhi nhằm giáo dục cho các bạn về ý thức đọc sách; qua đó định hướng cho các bạn tìm đọc những quyển sách hay, mang tính giáo dục cao phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Chỉ đạo Nhà thiếu nhi phối hợp cùng NXB trẻ tổ chức “Tuần lễ đọc sách” cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đồng thời tổ chức các diễn đàn “Đọc sách như thế nào?”, các hội thi thuyết trình về sách...

Phát hiện và nhân rộng các gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Trong năm 2013, dự kiến tổ chức tuyên dương cấp quận vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

1.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp đến đoàn viên, thanh niên, đây là đợt dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn thành phố lần IX, Đại hội Đoàn Quận 8 lần thứ X; chú trọng việc xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Tăng cường tuyên truyền về lịch sử và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ quyền, biên giới, biển đảo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát động các phong trào hành động vì biển đảo quê hương. Trong năm tổ chức ít nhất 04 chương trình báo cáo thời sự cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên từ đó thống nhất trong nhận thức và hành động; xây dựng sự đồng thuận của thanh niên để nỗ lực góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt và định hướng dư luận trong thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn thành lập **ít nhất 01 nhóm nắm bắt dư luận xã hội** trong thanh niên để chủ động kịp thời tuyên truyền, phản biện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Phát huy khả năng lý luận của cán bộ đoàn, đoàn viên trong tuyên truyền, vận động thanh niên. Các cơ sở Đoàn thực hiện báo cáo tình hình thanh niên định kỳ 3 tháng/lần. Định kỳ 6 tháng tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa Ban Thường vụ Quận Đoàn với đoàn viên, thanh thiếu nhi ở các khu vực, đối tượng. Tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐVTN thông qua các trang mạng xã hội.

Tổ chức đa dạng các hình thức diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu những giá trị thực tiễn và cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mỗi đoàn viên, thanh niên. Củng cố, nâng chất hoạt động câu lạc bộ Lý luận trẻ; duy trì hoạt động sinh hoạt lý luận cho đoàn viên nòng cốt, đảng viên trẻ. Tổ chức Hội thi “Ánh sáng chân lý thanh niên” tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.3. Công tác giáo dục truyền thống

Tổ chức các hoạt động tìm hiểu truyền thống, lịch sử dân tộc: hành trình đến Bảo tàng, các di tích lịch sử trên địa bàn quận, tìm hiểu về các anh hùng trẻ tuổi Việt Nam. Tổ chức ký kết các kế hoạch liên tịch với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Hội Cựu chiến binh quận 8 trong công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên.

Tập trung giáo dục truyền thống địa phương, tìm hiểu các tên đường, lịch sử Đảng bộ quận 8. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thanh niên học sử Quận 8, biết sử Việt Nam” Thông qua việc tổ chức Hội thi VideoClip “**Hành trình lịch sử**” qua đó đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giới thiệu về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; truyền thống của Đảng, Đoàn; truyền thống đấu tranh và các di tích lịch sử văn hóa, địa danh trên địa bàn Quận 8. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả “Cầm nang giới thiệu về địa danh, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn quận”.

Tiếp tục duy trì thực hiện hành trình tuổi trẻ tri ân, thấp nển tri ân. Tổ chức tốt các đợt hoạt động chăm lo cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách khó khăn...

1.4. Giáo dục đạo đức lối sống

Tập trung thực hiện cuộc vận động “**4 xây, 3 chống**”, đặc biệt là cuộc vận động “người cán bộ đoàn gương mẫu”, phấn đấu 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Quận đoàn triển khai và có các nhóm giải pháp đặc thù cho từng đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng “**hình mẫu thanh niên Quận 8**”: tổ chức khảo sát, nghiên cứu, tọa đàm, diễn đàn trao đổi về những vấn đề quan tâm của thanh niên hiện nay; từ đó hình thành bộ tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên quận 8. Song song đó, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “**thanh niên 3 tốt**” (*học tập, lao động tốt; tham gia tốt các hoạt động xã hội, quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng*) triển khai nội dung đăng ký rộng khắp đến các đối tượng cán bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ công chức trẻ, ĐVTN, học sinh và thanh niên trên địa bàn Quận 8.

Quan tâm và tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục thanh niên chậm tiến. Mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận giáo dục giúp đỡ ít nhất 03 thanh thiếu nhi chậm tiến trong đó có đối tượng thanh niên tù tha về hoặc thanh niên có tiền án tiền sự về tội trộm cướp. Phát huy hiệu quả tổ chức liên hoan thanh thiếu nhi tiến bộ “Hoa xương rồng” lần II năm 2013. Bên cạnh đó tiếp tục đầu tư, tăng cường các hoạt động tư vấn cho thanh thiếu nhi.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Đồng cảm và chia sẻ” tại các cơ sở Đoàn theo đó sẽ tổ chức ngày hội cấp quận, cấp cụm cơ sở Đoàn. Phong trào đi sâu vào đời sống thanh thiếu niên và giúp cho đoàn viên có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Ban Tuyên giáo Quận Đoàn và các cơ sở đoàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình các gương học sinh nghèo hiếu học để viết bài tuyên truyền, định hướng các giá trị sống tích cực trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các cơ sở Đoàn tiếp tục tham gia tích cực xây dựng văn hóa học đường, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, khu lưu trú văn hóa. Cơ sở Đoàn các cấp tăng cường phối hợp với các ngành, các tổ chức, nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi; đẩy mạnh các giải pháp nhằm hình thành và xây dựng thói quen đọc sách trong thanh thiếu nhi, duy trì và xây dựng mới các tủ sách, thư viện sách...

Tăng cường giới thiệu, biên soạn các ấn phẩm, hoạt động tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận 8, góp phần định hướng, giáo dục về tư tưởng chính trị, truyền thống và đạo đức lối sống trong đoàn viên, thanh niên. Tăng cường giới thiệu các điển hình, định hướng các giá trị sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tích cực phát hiện và giới thiệu bình chọn, tuyên dương điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực: công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh; giải thưởng Hồ

Hảo Hớn; giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi; giải thưởng Phạm Ngọc Thạch, cán bộ - công chức trẻ, giỏi, thân thiện; nhà giáo trẻ tiêu biểu; học sinh 3 tích cực; chiến sĩ trẻ giỏi; thanh niên làm kinh tế giỏi; thủ lĩnh thanh niên xuất sắc... Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, phát huy điển hình sau tuyên dương, tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam. Phấn đấu 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Quận Đoàn tổ chức và thực hiện ít nhất 1 chương trình tuyên dương hoặc chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam trong năm.

1.5. Công tác giáo dục pháp luật

Xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với phòng tư pháp, chi đoàn Tòa án, chi đoàn thi hành án tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên cụ thể nội dung với từng đối tượng đặc thù như đối tượng học sinh tập trung tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật NVQS, Luật hình sự gắn với việc thực hiện chương trình “Khi tôi 18” với nội dung giáo dục ý thức công dân ở tất cả các trường THPT; Đẩy mạnh tuyên truyền Luật cư trú, Luật giao thông cho thanh niên lao động tự do và thanh niên công nhân trên địa bàn.

Các cơ sở Đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên, thanh niên; Rà soát, nắm bắt kịp thời nguyên nhân, diễn biến tâm lý của các đối tượng thanh niên trên địa bàn có nguy cơ phạm pháp để từ đó có những giải pháp hỗ trợ, cân quan tâm đến môi trường giáo dục để tạo nền tảng cho thanh niên sống đúng theo pháp luật. Tổ chức các diễn đàn cho ĐVTN góp ý sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992.

Tổ chức thực hiện Ngày hội pháp luật trong đó mỗi phường tổ một ngày hội pháp luật trong đoàn, viên thanh thiếu nhi.

B. Các phong trào hành động cách mạng

1. Chương trình Đồng hành với thanh niên trong hội nhập và phát triển:

1.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Quận 8 tham gia xây dựng xã hội học tập”, tạo động cơ, môi trường học tập tích cực, chủ động; phát động cán bộ Đoàn, Hội, Đội nêu gương, đi đầu trong học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức những hành trình hướng nghiệp “cùng bạn thực hiện những ước mơ”, hành trình trải nghiệm thực tế “**cảm nhận giá trị cuộc sống**” dành cho học sinh khu vực Trung học phổ thông và thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn.

Đoàn phường phối hợp các ngành, đoàn thể phường tiến hành khảo sát, lập danh sách và vận động ít nhất 5% thanh thiếu niên trong diện phổ cập giáo dục trên địa bàn tham gia chương trình phổ cập giáo dục. Đồng thời, khai thác các nguồn lực trong thanh niên và xã hội hỗ trợ, trao tặng dụng cụ học tập, quỹ học bổng, giải thưởng khuyến học cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Tiếp tục vận hành có hiệu quả quỹ “*Đồng hành cùng thanh niên*”, trao ít nhất 30 suất quỹ hỗ trợ học tập “*Lý Tự Trọng*” cho ĐVTN.

Cơ sở Đoàn tuyên truyền và tạo điều kiện giúp cho thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò của khoa học - công nghệ, của tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nền kinh tế tri thức giúp thanh niên phát huy tính năng động, sáng tạo lĩnh hội tri thức, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ khoa học công nghệ mới, áp dụng công cụ hiện đại trong học tập và lao động.

1.2. Đồng hành với thanh niên trong mưu sinh lập nghiệp

Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn về kỹ năng tư vấn vay vốn, định hướng nghề nghiệp, định hướng làm kinh tế cho thanh niên. Qua đó, tư vấn, hướng dẫn ĐVTN lập các dự án vay vốn, phát triển kinh tế gia đình. Chú ý chăm lo đáp ứng nhu cầu, lợi ích của các đối tượng thanh niên theo đặc thù, thanh niên lao động tự do, thanh niên dân tộc tôn giáo, thanh niên nh

, lập nghiệp của thanh niên;
Khai thác có hiệu quả chương trình cho vay ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội, các nguồn quỹ cho thanh niên vay.

Giới thiệu việc làm cho 5.000 lượt thanh niên thông qua các kênh thông tin tìm việc, trong đó có 3.000 thanh niên có việc làm ổn định; Tổ chức thực hiện ít nhất 01 sân giao dịch việc làm, các tổ chức các ngày hội giới thiệu việc làm cho ĐVTN, bộ đội xuất ngũ trên địa bàn; Thông tin kịp thời và hỗ trợ tư vấn cho ĐVTN được tiếp cận đầy đủ các nguồn vốn vay làm kinh tế, nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của thành phố, các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp.

Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên trong việc vận hành hiệu quả 16 điểm tư vấn vay vốn làm kinh tế, tiếp nhận nhu cầu tìm việc và giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các phường góp phần định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ vốn cho thanh niên trên địa bàn dân cư, giúp thanh niên ổn định cuộc sống.

Tổ chức các hoạt động rèn tay nghề, thi thợ giỏi gắn với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của thanh niên trong lao động sáng tạo. Tổ chức ngày hội **“Thanh niên Quận 8 yêu nghề”** triển lãm gian hàng giới thiệu các ngành nghề, tuyên dương thanh niên giỏi nghề, yêu nghề, yêu lao động; tổ chức sân chơi giao lưu cho thanh niên lao động tự do.

1.3. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Phối hợp với các ngành có liên quan trong tổ chức và duy trì thường xuyên các sân chơi cho thanh thiếu nhi. Tham mưu với lãnh đạo Đảng, chính quyền các cơ chế cho vận động các nguồn lực xã hội, tiến hành xã hội hóa đầu tư để xây dựng ít nhất 02 điểm **“Vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi”** trên địa bàn.

Đa dạng hóa các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần cho thanh thiếu nhi và xã hội... 100% các cơ sở Đoàn tổ chức tốt ngày hội **“Thanh niên khỏe”**

Các cơ sở Đoàn tuyên truyền, định hướng cho Đoàn viên, thanh thiếu nhi truy cập, sử dụng mạng internet an toàn, hướng dẫn truy cập các trang web lành mạnh; Phát động phong trào văn hóa đọc sách trong thiếu nhi; Vận động thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ...

1.4. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội:

Tăng cường vận động ĐVTN nâng cao nhận thức và khả năng về văn hóa ứng xử, văn hóa trong giao tiếp, giáo dục thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế.

Phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang kết nghĩa tổ chức chương trình **“Học kỳ quân đội”**, chương trình **“Một tuần làm chiến sĩ”** và tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức chương trình **“Học từ thiên nhiên”** cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là học sinh trên địa bàn; tổ chức ngày hội **“Chào công dân trẻ”** cho học sinh khu vực THPT.

Phát huy hiệu quả *Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu* trong tổ chức các hoạt động huấn luyện, rèn luyện và trang bị những kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng cơ bản cho thanh thiếu nhi Quận.

Các cơ sở Đoàn thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời nhu cầu cần thiết của thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội để có sự chủ động tham gia. Phần đầu tổ chức ít nhất 10 lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho ĐVTN trên địa bàn; Mỗi cơ sở đoàn khu vực địa bàn dân cư và trường học thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ Kỹ năng; Phần đầu có ít nhất 60% thanh thiếu nhi, tham gia học kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với từng đối tượng.

1.5. Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế:

Tăng cường thông tin, định hướng các vấn đề chính thống về tình hình quốc tế cho cán bộ Đoàn, ĐVTN hiểu và nắm rõ các chủ trương của Đảng và Nhà nước về các vấn đề trên; Cơ sở Đoàn đưa các nội dung giáo dục về tình hình quốc tế vào sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt tại Chi đoàn.

Vận động ĐVTN học tập ngoại ngữ, tin học để giao lưu với bạn bè các nước trong quá trình hội nhập; Tổ chức hội thi tìm hiểu về truyền thống, văn hóa các nước Châu Á.

2. Chương trình Chung sức trẻ xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, bảo vệ Tổ quốc:

2.1. Xung kích trong lao động sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị:

* **Khu vực địa bàn dân cư:** Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong tham gia xây dựng địa phương:

Tập trung thực hiện các phong trào, công trình giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị; Phát động ĐVTN và gia đình thực hiện “30 phút tiết kiệm” hàng ngày; vận động các chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê và giá điện, nước; tổ chức các hoạt động đóng góp ngày công xây dựng nhà tình thương, vận động chăm lo cho hộ nghèo... đã góp phần ổn định đời sống cho người dân, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia các hoạt động xung kích phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trên địa bàn; phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”

* **Khu vực lực lượng vũ trang:** Thực hiện nghiêm kỷ luật, điều lệnh, sẵn sàng chiến đấu; Làm tốt vai trò giữ gìn an ninh trật tự chính trị trên địa bàn; phát động phong trào “*mỗi tuần làm việc tốt hơn*” xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gương mẫu và trách nhiệm; tham gia các phong trào tình nguyện giúp dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua “*Giành 3 đỉnh cao quyết thắng*” “*Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy*”...

* **Khu vực trường học:** Tích cực thực hiện phong trào “*Đạy tốt, học tốt*”, đóng góp sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, xây dựng động cơ học tập trong sáng và môi trường học tập sáng tạo;

Chú trọng xây dựng nhân cách của người giáo viên trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy học sinh; tham gia thực hiện cuộc vận động “*Nhà giáo trẻ tiêu biểu*”. Đoàn trường THPT, trung cấp nghề, trung tâm bồi dưỡng giáo dục thường xuyên tổ chức tuyên dương “*học sinh 3 tích cực*”, “*học sinh 3 rèn luyện*”. Phát động các công trình thanh niên gắn với việc thực hiện các giải pháp “*Chống bạo lực trong học đường*”.

* **Khu vực công nhân lao động:** Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “*3 trách*

nhiệm”, xung kích trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính, cải tiến quy trình sản xuất, xử lý công việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, gần dân, hiểu dân và tôn trọng người dân. Tổ chức hội thi “Cán bộ công chức trẻ - thân thiện” lần 3 – năm 2013.

Phát động Đoàn viên, thanh niên công nhân khu vực doanh nghiệp Ngoài nhà nước tham gia phong trào “3G” (*Giờ làm việc hăng say – vận động ĐVTN công nhân tích cực lao động sản xuất góp phần tăng cao năng suất lao động; Giờ giữa ca thiết thực – Tổ chức chương trình chia sẻ tâm sự, chiếu phim, điểm báo ... phục vụ thanh niên công nhân; Giờ vui chơi cuối tháng (quý) – Tổ chức sân chơi giao lưu cho thanh niên công nhân*)

2.2. Xung kích vì an sinh xã hội:

Phát huy tính xung kích tình nguyện của thanh niên góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, khai thác tốt các nguồn lực xã hội chăm lo hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, dân nghèo. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; tổ chức các chương trình “Bán hàng bình ổn giá” tại cộng đồng dân cư; vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; vận động trao 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đoàn viên, thanh niên khó khăn cần giúp đỡ; xây dựng và trao tặng 02 căn nhà tình bạn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi khó khăn.

Thường xuyên thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; duy trì tổ chức thăm hỏi và chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách.

Triển khai và phát huy vai trò tình nguyện của ĐVTN tham gia các phong trào tình nguyện (Mùa Hè Xanh, Hoa Phượng Đỏ, Kỳ Nghỉ Hồng, Hành quân xanh) tham gia giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội trên địa bàn, hướng tới kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện của thanh niên Thành phố.

2.3. Xung kích phát triển kinh tế

Thực hiện cuộc vận động “*Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam*”: phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm; tổ chức các diễn đàn góp ý, hiến kế thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Phối hợp tổ chức tổ chức “*Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm – Hỗ trợ thanh niên, công nhân mua sắm*”.

Tham mưu tổ chức chức chính gặp gỡ giữa lãnh đạo Quận với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận nhằm tháo gỡ những khó khăn và định hướng, giới thiệu nhiều giải pháp giúp thanh niên khởi nghiệp làm kinh tế; Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hội doanh nghiệp quận, tổ chức Liên hoan tuyên dương các “*Thanh niên làm kinh tế giỏi*”.

Cơ sở đoàn thuộc khu vực sản xuất kinh doanh tham mưu với lãnh đạo công ty các mô hình giải pháp quảng bá thương hiệu. Tổ chức các diễn đàn cho thanh niên đang làm kinh tế trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ các giải pháp mở rộng thị trường, giới thiệu vay vốn để đầu tư các dự án kinh tế...

2.4. Xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tập trung thực hiện các phong trào tình nguyện, các công trình thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì và nâng chất các công trình khu phố xanh - sạch - đẹp. Thực hiện hiệu quả công trình thanh niên “*Xóa điêm đen về môi trường*”, không để phát sinh các điêm mới, tham gia xây dựng “*Khu phố không rác*”; Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận thành lập các đội hình tình nguyện tuyên truyền phòng chống và xử lý dịch bệnh trên địa bàn quận, nhất là quan tâm hỗ trợ các phường trọng điêm về dịch bệnh.

Tăng cường các nhóm giải pháp thể hiện vai trò của Đoàn tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”: Chỉ đạo Chi đoàn khu phố tổ chức ngày hội “**Thanh niên khu phố tôi**”, vận động ĐVTN đăng ký “**Thanh niên 3 tốt**” tiến đến tổ chức Liên hoan “Chi đoàn khu phố văn minh – nghĩa tình”; Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận tổ chức ngày hội “Phường văn minh – đô thị” (Phường 1, 2, 9); Phối hợp đoàn Tổng công ty Điện lực thành phố tổ chức chương trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn – tiết kiệm”

2.5. Xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an, dân quân các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, đặc biệt ngăn chặn kịp thời tình trạng trộm cướp có sử dụng bạo lực với tính chất côn đồ trong thanh thiếu niên trên địa bàn quận.

Phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an với Đoàn thanh niên từ quận đến cơ sở: Nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ đội nhóm thanh niên, đội hình tình nguyện phòng chống tội phạm; tập huấn, hướng dẫn võ thuật, kỹ năng nghiệp cho các Đoàn viên, hội viên, thanh niên... từ đó ra mắt các đội hình “Người bạn đường phố” tham gia bắt cướp, tố giác tội phạm; Tổ chức diễn đàn “Đứng lên hay tiếp ngã”; Cảm hóa, giáo dục thanh thiếu nhi chậm tiến có tiến bộ trên địa bàn; Giới thiệu việc làm, tư vấn vay vốn, hỗ trợ học nghề cho ít nhất 10% thanh niên chậm tiến có tiến bộ, thanh niên hoàn lương, sau cai.

Tăng cường công tác vận động thanh niên chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo 100% thanh niên lên đường nhập ngũ là đoàn viên.

Thực hiện chương trình “Thanh niên Thành phố vì biên giới - hải đảo”: Tổ chức tuyên truyền; vận động ĐVTN thể hiện tình cảm, trách nhiệm với biên giới, hải đảo qua những hành động thiết thực, tổ chức các chương trình giao lưu với các đơn vị bộ đội biên phòng, các hội trại, văn nghệ... Tổ chức chương trình “Một lần ra khơi để yêu nước”.

2.6. Xung kích vì trật tự, an toàn giao thông

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Tuổi trẻ Quận 8 xung kích, chấp hành luật giao thông đường bộ*”: Đẩy mạnh việc tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên đặc biệt là học sinh, công nhân nghiêm chỉnh chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; vận động ĐVTN thi giấy phép lái xe khi đủ tuổi. Vận động 100% đoàn viên, hội viên, đội viên cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ, 100% đoàn viên không tham gia đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe lạng lách, đánh võng.

Duy trì hoạt động các đội hình “Phản ứng nhanh” xử lý ùn tắc giao thông trên địa bàn, trước công trường. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên phối hợp với Công an Quận, Phường nắm danh sách các thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ, phối hợp với Ban điều hành khu phố giáo dục và cảm hóa các thanh niên vi phạm luật giao thông. Chỉ đạo Đoàn phường 07, 15, 16 tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân phường duy trì hiệu quả các chủ bến đò trên địa bàn đăng ký xây dựng “Bến đò ngang an toàn”:

Tiếp tục duy trì và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của 104 cửa tiệm, chủ sửa chữa xe gắn máy đăng ký “không nâng độ của xe gắn máy” cho các đối tượng thanh niên. Tổ chức hội thi nâng cao tay nghề cho các chủ cửa tiệm.

2.7. Xung kích thực hiện cải cách hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong công tác cải cách hành chính; xây dựng công sở văn minh, tình nguyện làm thêm giờ, tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính; Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân.

Vận động cán bộ, công chức trẻ tích cực tham gia chương trình ngày hội “Cải cách hành chính” giải quyết các thủ tục, hồ sơ cho nhân dân.

3. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi:

Tham mưu lãnh đạo Quận trong thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Chủ động xây dựng quy chế Phụ trách Đội, nhằm tạo cơ chế, chế độ, chính sách cho Tổng phụ trách Đội cho phù hợp thực tiễn tình hình mới. Phát huy vai trò của Nhà thiếu nhi trong thực hiện các hoạt động giáo dục, chăm lo cho thiếu nhi.

Tổ chức Hội nghị Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 8 nhiệm kỳ 2012 – 2017 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận 8 lần thứ X, kiện toàn Hội đồng Đội trong nhiệm kỳ mới. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Quận 8 làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” thông qua các nội dung hoạt động công tác giáo dục, phát động thi đua học tập tốt, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm, xây dựng trường lớp gắn với cuộc vận động “Học sinh quận 8 chung tay xây dựng ngôi trường mến yêu”, đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Măng non sẵn sàng vì biển đảo quê hương”. Tham mưu lãnh đạo Quận gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói trẻ em trong dịp phù hợp; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể Quận về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Quận.

Đầu tư các giải pháp cho công tác xây dựng tổ chức Đội thông qua triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đội viên theo phương thức đổi mới gắn với tuyên dương đội viên tiêu biểu trong rèn luyện, đạt nhiều chuyên hiệu; thực hiện tốt xây dựng “Chi đội, Liên đội 3 tốt” (Học tập tốt, Phong trào tốt, Tự quản tốt), phát huy vai trò tự quản của Ban chỉ huy Liên đội trong đẩy mạnh hoạt động Đội tại cơ sở. Tham mưu phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo Quận triển khai thực hiện tiết sinh hoạt Đội và sinh hoạt Sao nhi đồng tại các trường, các Liên đội đầu tư nội dung, chất lượng buổi sinh hoạt Đội và hình thức tổ chức tạo sự thu hút đối với các em tham gia.

Duy trì hoạt động và thành lập mới các câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tăng cường công tác tập hợp thiếu nhi, xây dựng lực lượng nòng cốt hỗ trợ hoạt động Đội trong trường học. Phát huy lực lượng thanh niên tình nguyện, tổ chức đội hình chuyên tham gia tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi. Tiếp tục nâng chất, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt hè, phấn đấu nâng tỉ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.

4. Thực hiện Công trình thanh niên

- Xây dựng và ra mắt Văn phòng hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Quận 8

- Xây dựng, duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả 01 điểm “Vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi” trên địa bàn quận.

- Vận động các nguồn lực xã hội và sự tham gia của đoàn viên để hỗ trợ 100 thẻ bảo hiểm y tế cho dân nghèo và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Xây dựng 02 điểm tuyên truyền, cổ động trực quan ngoài trời cho ĐVTN và nhân dân trên địa bàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bằng cách thông qua việc thực hiện các panô, áp phích đặt tại các công viên trên địa bàn Quận.

C. Xây dựng Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng:

1. Xây dựng Đoàn về Tư tưởng chính trị:

Tăng cường việc tổ chức Diễn đàn, Hội thảo,...đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Chỉ đạo Cụm hoạt động chủ động trong việc tổ chức, triển khai việc học tập 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn. Đảm bảo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai, ít nhất 80% đoàn viên hoàn thành 6 bài lý luận chính trị.

Định hướng và nâng cao chất lượng nội dung tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện “Ngày đoàn viên cùng hành động”:

- + Đợt tháng 3/2013: chủ đề “Tiếp bước truyền thống – xây dựng tương lai”.
- + Đợt tháng 9, 10/2013: chủ đề “Thanh niên học sử để làm nên lịch sử”.

2. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên:

Thể hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong xây dựng, phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên. Cùng cố, đổi mới và nâng chất hoạt động Chi hội, Câu lạc bộ, Đội nhóm; Tăng cường đổi mới phương thức tiếp cận các chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tại các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong năm phấn đấu thành lập mới 03 Chi đoàn, 05 Chi hội.

Chỉ đạo 02 cụm thi đua cơ sở tổ chức trại rèn luyện bậc cơ bản cho hội viên. Cấp quận dự kiến tổ chức trại rèn luyện bậc 1.

Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu, phấn đấu phát triển số lượng thành viên Sao bắc đẩu Quận 8 lên 200 thành viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng trong thanh thiếu nhi.

3. Xây dựng Đoàn về tổ chức:

3.1 công tác Đoàn viên và tổ chức :

Đổi mới phương thức chỉ đạo, chuyển nội dung trọng tâm về cơ sở Đoàn nhằm củng cố và nâng chất hoạt động cơ sở Đoàn, Chi đoàn bộ phận đạt hiệu quả.

*** Đối với Đoàn cơ sở:**

Nâng cao các giải pháp triển khai thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên

Cơ sở Đoàn có điều kiện thực hiện Chương trình Dự bị Đoàn viên phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo Chi đoàn bộ phận thực hiện theo tinh thần hướng dẫn số 17HD/ĐTN, ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Ban Chấp hành Thành đoàn.

Tiếp tục triển khai vận dụng phần mềm quản lý đoàn viên, ứng dụng hiệu quả trong công tác đoàn vụ, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên.

*** Đối với Đoàn Phường:**

Xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên tịch 05 giữa Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, CLB truyền thống kháng chiến và Đoàn thanh niên thông qua việc xây dựng kế hoạch củng cố Chi đoàn khu phố trong năm, xác định rõ

những Chi đoàn Khu phố cần củng cố, đề ra biện pháp tham mưu cấp ủy Đảng, Ban thường vụ Quận đoàn tổ chức thực hiện; chủ động đề ra kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2013 đảm bảo phát triển đoàn viên tăng 10% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tôi và 18” đảm bảo 60% Chi đoàn khu phố có 18 đoàn viên trở lên sinh hoạt thường xuyên.

Thành lập Câu lạc bộ cấp Phường với những mô hình hoạt động phù hợp đặc thù của đơn vị, đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tuần dưới sự định hướng trực tiếp của Ban chấp hành Đoàn Phường; Chỉ đạo Chi đoàn khu phố đồng loạt thành lập các Câu lạc bộ cạnh Chi đoàn, linh hoạt về nội dung, đảm bảo về hình thức sinh hoạt mỗi tuần một lần nhằm duy trì và phát triển lực lượng.

Đổi mới hình thức tiếp cận, từng bước gắn lợi ích của doanh nghiệp với các nội dung hoạt động Đoàn - Hội tại cơ sở. Mỗi cơ sở Đoàn phường phấn đấu xây dựng 01 Chi đoàn – Chi hội ngoài nhà nước, tư nhân.

Quan tâm chỉ đạo và đầu tư các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội LHTN, tạo sự ảnh hưởng giữa Hội và Đoàn, theo phương châm “Hội vững mạnh thì Đoàn vững mạnh”.

*** Đối với Chi đoàn cơ sở và Chi đoàn bộ phận:**

Quan tâm những cán bộ, đoàn viên có nhiều công hiến cho tổ chức Đoàn – Hội tại đơn vị để tổ chức họp bình xét, đề xuất biểu dương gương “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” và tặng huy hiệu danh dự “10 năm, 15 năm tuổi Đoàn” đảm bảo theo tinh thần hướng dẫn của Ban thường vụ Quận đoàn.

Cụ thể nội dung, định hướng cho Đoàn viên đăng ký rèn luyện Đoàn viên phải nhằm mục đích nâng cao tính gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của đoàn viên trong sinh hoạt Chi đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị và xây dựng hình ảnh người Cán bộ đoàn gương mẫu theo từng đối tượng Đoàn viên, từng lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn.

Tập trung đẩy mạnh, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn lớp trực thuộc Đoàn trường THPT, Trung cấp nghề, đảm bảo nội dung sinh hoạt, tạo được cái mới, hấp dẫn, thu hút đoàn viên tham gia; với tính xung kích của Đoàn viên, thanh niên công nhân Chi đoàn phải xây dựng nội dung hoạt động Chi Đoàn – Hội ngoài nhà nước đảm bảo thiết thực, không phí thời gian, làm giảm doanh thu của chủ doanh nghiệp đồng thời phải tăng lợi nhuận sau các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội.

Thành lập **01 Câu lạc bộ** cạnh Chi đoàn nhằm duy trì hoạt động phong trào của Khu phố định kỳ hằng tuần và tạo nguồn giới thiệu những thanh niên tiên tiến cho tổ chức Đoàn xem xét kết nạp; bên cạnh đó đảm bảo nhân sự bổ sung thay đổi trong Ban chấp hành Chi đoàn khi cần củng cố.

Tiếp tục xây dựng Chi đoàn vững mạnh theo 3 tiêu chí “3 năm – 3 biết – 3 làm”, gắn với việc phát động cuộc vận động “Mời bạn đến thăm Chi đoàn tôi” nhằm tạo điều kiện cho các Chi đoàn bộ phận giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và giới thiệu những mô hình hay có hiệu quả của mình về Chi đoàn bạn nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

3.2 Công tác cán bộ:

Chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội – Đội giai đoạn (2012 – 2017); thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đoàn tại cơ sở; tham mưu với các cấp ủy Đảng trong công tác sử dụng, bố trí và luân chuyển cán bộ Đoàn theo quyết định số 1233-QĐ/TU ngày 26/06/2012 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố.

Quan tâm cán bộ đoàn có những biểu hiện tốt, có năng lực, có phẩm chất, luân chuyển để giữ chức vụ phù hợp với năng lực tại cơ quan chuyên trách Quận đoàn hoặc những nơi thiếu cán bộ để vừa kết hợp luân chuyển, đào tạo, vừa tăng cường cán bộ, góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ tại Quận nhà và thúc đẩy phát triển xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn gương mẫu của các lĩnh vực, đối tượng.

Tăng cường việc tổ chức tập huấn kỹ năng mềm trong Đoàn viên, Hội viên, như: kỹ năng sống, giao tiếp, tuyên truyền miệng, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, sáng tạo và đổi mới, kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi,..... Đề xuất BTC Quận ủy, Thường trực UBND Quận và Ban chỉ đạo đào tạo quận cử cán bộ Đoàn tham gia các khóa đào tạo cử nhân chính trị, cử nhân hành chính, các lớp trung cấp,... và các chương trình đào tạo khác do Quận, Thành phố tổ chức.

Thực hiện đợt kiểm tra năng lực Bí thư cơ sở Đoàn nhằm đánh giá, phát huy năng lực cán bộ, kịp thời bồi dưỡng cho những Bí thư Đoàn Phường mới được cơ cấu thiếu chuyên môn, thực tiễn và kỹ năng tổ chức các hoạt động tại đơn vị. Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi Quận 8 lần thứ 4 năm 2013.

Tham mưu Ban tổ chức Quận ủy, Ban chỉ đạo Đào tạo quận mở lớp đào tạo “Cán bộ nguồn” cho ít nhất 30 cán bộ Đoàn, Hội, Đội gắn với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, rèn luyện đạo đức, tác phong, đào tạo theo chức danh, theo lĩnh vực công tác để làm cán bộ nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội của Quận 8 trong thời gian tới.

4. Công tác kiểm tra của Đoàn:

Tăng cường công tác kiểm tra của Đoàn nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém của cơ sở Đoàn; góp phần bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, phát hiện mô hình mới, việc làm tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, xử lý vi phạm nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị.

Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột suất các cơ sở Đoàn, Chi đoàn bộ phận theo từng chuyên đề: việc thực hiện Điều lệ Đoàn của cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt Chi đoàn hằng tháng, kiểm tra thẻ Đoàn viên, hồ sơ Đoàn vụ, việc chỉ đạo Đại hội Chi đoàn trực thuộc, quy trình phát triển Đoàn viên mới, Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng, thu và chi Đoàn phí,.....

5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền:

Chỉ đạo cơ sở Đoàn nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đẩy mạnh việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú, phát triển Đảng trong các đối tượng: cán bộ Đoàn, học sinh, giáo viên trẻ, thanh niên công nhân. Phát huy vai trò xung kích của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia làm thư ký, Ban điều hành tổ dân phố, khu phố. Phấn đấu trong năm công nhận 300 đoàn viên ưu tú, đảm bảo 70% đảng viên mới được kết nạp từ nguồn đoàn viên ưu tú.

Tập trung duy trì và củng cố hiệu quả hoạt động nhóm Trung kiên tại các cơ sở Đoàn tạo môi trường rèn luyện cho Đoàn viên ưu tú, Đảng viên trẻ.

Đầu tư phương thức tổ chức hoạt động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng Câu lạc bộ cán bộ trẻ Quận 8. Tăng cường tham mưu giới thiệu cho Quận ủy những cán bộ trẻ có trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt để đưa vào diện quy hoạch

dài hạn của Quận hoặc bố trí sử dụng cán bộ trẻ vào các nhiệm vụ then chốt trong bộ máy lãnh đạo cấp Quận và cơ sở.

D. Công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo:

Tập trung chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận 8 lần X, đầu tư hướng dẫn cơ sở Đoàn thực hiện các nội dung mới theo Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Định hướng nội dung và hướng dẫn cơ sở Đoàn trong chủ động tham mưu với cấp ủy trong xác lập cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn trong triển khai thực hiện chủ đề năm.

Thực hiện hiệu quả các chương trình liên tịch đã ký. Tích cực khai thác các nguồn lực xã hội để tổ chức phong trào.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, việc phát động phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng phường, đơn vị. Tăng cường thực hiện kỷ cương kỷ luật trong đoàn.

Tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên đúc kết thực tiễn, nhân rộng mô hình, giải pháp mới hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đặc biệt là Cơ sở Đoàn, chi đoàn. Tăng cường công tác gặp gỡ tiếp xúc, đối thoại với thanh niên. Tập trung các giải pháp trong tuyên truyền, xây dựng hình ảnh của tổ chức Đoàn, người cán bộ Đoàn và Đoàn viên.

Tiếp tục thực hiện chủ trương trọng tâm hoạt động ở cơ sở, phát huy vai trò cán bộ Đoàn các cấp trong tham mưu, thực hiện các giải pháp hỗ trợ cơ sở, tăng cường đi cơ sở để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn tại cơ sở. Cán bộ, công nhân viên cơ quan Quận đoàn phải dành 20% thời gian làm việc để hỗ trợ cơ sở Đoàn. Các Đoàn phường và tương đương tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ sở Đoàn hoạt động còn hạn chế.

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN
BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Đ/c Lê Quốc Phong - Bí thư TĐ
- ; Văn Phòng; các ban đối tượng; TTCTXH
- Thanh niên thành phố;
- Quận ủy: TT, VP, BDV, BTG, BTC;
- UBND Q8: TT, VP;
- Cấp ủy các đơn vị;
- BCH Quận Đoàn; Hội LHTNQ8;
- UBKT Quận Đoàn;
- Cơ sở Đoàn trực thuộc;
- VP lưu.

(đã ký)

Nguyễn Trọng Nghĩa